



แคนเซอร์ แคนฟิกซ์ (Cancer Canfix)

คุ้มครองมะเร็งจ่ายเบี้ยคงที่
แคร์คุณเต็มที่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

mtl | Health



แคนเซอร์ แคนฟิกซ์ (Cancer CanFix)

Cancer CanFix

โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะแต่ละปีมีคนไทยป่วยและเสียชีวิตจากสาเหตุโรคมะเร็งเป็นอันดับต้น ๆ แกรมป่วยมาค่ารักษาก็ไม่ไหวจะเคลียร์ แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนที่ตรวจเจอมะเร็งเร็ว และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้และกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

การมีประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็งไว้ก่อนป่วย จึงช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจด้วย **Cancer CanFix** จ่ายเบี้ยประกันแบบคงที่ คุ้มครองต่อเนื่องถึง 10 ปี ยิ่งจ่ายเบี้ยประกันตอนอายุน้อยเท่าไร พออายุมากขึ้นก็จ่ายเบี้ยเท่าเดิม ด้วยความคุ้มครองที่**ครอบคลุมทุกมะเร็ง ทุกระยะ**

หากตรวจพบมะเร็งครั้งแรก ไม่ว่าจะอยู่ในระยะไม่ลุกลาม ลุกลาม หรือมะเร็งผิวหนัง ก็รับผลประโยชน์เป็น**เงินก้อนสูงสุดถึง 100%** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้คุณอุ่นใจคลายกังวลกับค่ารักษา



ความคุ้มครอง **Cancer CanFix**



แผนเดียวจบ ตรวจเจอมะเร็งทุกระยะ รับเงินก้อน 100%

ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ในครั้งแรก
รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่ตรวจพบมะเร็งระยะไม่ลุกลาม⁽¹⁾



Fix เบี้ยคงที่ ไม่ปรับตามอายุ

ตลอดความคุ้มครอง 10 ปี



คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง

รับผลประโยชน์เพิ่ม 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หากตรวจพบมะเร็งผิวหนังทุกชนิด⁽²⁾ โดยเมื่อได้รับผลประโยชน์แล้ว
ความคุ้มครองโรคมะเร็งจะยังคงมีผลบังคับต่อไป



คุ้มครองมะเร็งแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย สูงสุดถึง 2 ล้านบาท

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง แผน 2,000,000



คุ้มครองการเสียชีวิต

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

- (1) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพียงครั้งเดียวและสัญญาเพิ่มเติม ดี ฟิกซ์ แคนเซอร์ จะสิ้นสุดบังคับ แต่ความคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 ยังคงมีผลบังคับอยู่
- (2) โรคมะเร็งผิวหนังทุกชนิดจะได้รับผลประโยชน์ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ยกเว้น มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรงที่จัดเป็นมะเร็งประเภททั่วไป จะได้รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ส่วนนี้เพียงครั้งเดียวและความคุ้มครองในส่วนอื่นยังคงมีผลบังคับ

หมายเหตุ :

- Cancer CanFix เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 และ สัญญาเพิ่มเติม ดี ฟิกซ์ แคนเซอร์
- ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี โดยระยะเวลาคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 ที่แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถให้ความคุ้มครองได้ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การขอเอาประกันภัยเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก สัญญาประกันภัยหลัก หรือสัญญาเพิ่มเติม อาจจะมีผลกระทบต่อจำนวนค่าเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

ผลประโยชน์ Cancer CanFix

ผลประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหน หรือระยะใด Cancer CanFix ก็เอาอยู่

No.	ความคุ้มครอง	ผลประโยชน์ (บาท)		
		แผน 500,000	แผน 1,000,000	แผน 2,000,000
1	การเสียชีวิต	50,000	50,000	50,000
2	โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม	500,000	1,000,000	2,000,000
	โรคมะเร็งระยะลุกลาม			
3	โรคมะเร็งผิวหนังทุกชนิด	100,000	200,000	400,000

หมายเหตุ :

- สำหรับความคุ้มครองในข้อที่ 2 จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพียงครั้งเดียวและสัญญาเพิ่มเติม ดี พิกซ์ แคนเซอร์ จะสิ้นผลบังคับ ทั้งนี้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทั้ง 2 ระยะ จะรวมถึงความคุ้มครองมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรงด้วย
- สำหรับความคุ้มครองในข้อที่ 3 จะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยที่สัญญาเพิ่มเติม ดี พิกซ์ แคนเซอร์ จะยังคงมีผลบังคับต่อไป ทั้งนี้ ความคุ้มครองโรคผิวหนังทุกชนิด จะไม่รวมมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง

ตัวอย่างความคุ้มครอง

**A เลือกซื้อ Cancer CanFix
แผน 1 ล้านบาท**

 A ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น **มะเร็งผิวหนัง** ได้รับเงินก้อน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นจำนวนเงิน **2 แสนบาท**

 ต่อมา A ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น **โรคมะเร็งปอดระยะรุนแรง** ได้รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นจำนวนเงิน **1 ล้านบาท**

หลังจากได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับทันที แต่ความคุ้มครองการเสียชีวิตยังคงมีผลบังคับอยู่ จนครบระยะเวลาความคุ้มครองทั้งหมด10ปี

**A ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น
1,200,000 บาท**

**B เลือกซื้อ Cancer CanFix
แผน 2 ล้านบาท**

 B ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น **โรคมะเร็งตับระยะเริ่มต้น** ได้รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นจำนวนเงิน **2 ล้านบาท**

หลังจากได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับทันที แต่ความคุ้มครองการเสียชีวิตยังคงมีผลบังคับอยู่ จนครบระยะเวลาความคุ้มครองทั้งหมด10ปี

 ต่อมา B **เสียชีวิตจากการโดนรถชน** รับผลประโยชน์อีก **5 หมื่นบาท**

**B ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น
2,050,000 บาท**

— คุ่มครองมะเร็งผิวหนัง 2 แสนบาท — — คุ่มครองมะเร็งปอดระยะรุนแรง 1 ล้านบาท —

— คุ่มครองมะเร็งตับระยะเริ่มต้น 2 ล้านบาท — — คุ่มครองการเสียชีวิต 5 หมื่นบาท —

มะเร็งตัวร้าย ระวังได้แต่ไม่ต้องระวัง

โรคมะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากการมีเซลล์ผิดปกติในร่างกายและเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติ ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลามและแพร่กระจายทั่วร่างกายส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็ง แต่เชื่อว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งอยู่หลายปัจจัย อาทิเช่น

- ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น พันธุกรรม ที่มีสัดส่วนเพียง 5-10%
- ปัจจัยภายนอกในร่างกายประมาณ 90-95% พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง รวมไปถึงการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจะทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ มะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

มะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มแรก

วิธีการรักษาโรคมะเร็ง การตรวจพบโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมเป็นผลดีต่อการรักษา ซึ่งวิธีการรักษาหลากหลายรูปแบบ เช่น



ซึ่งค่ารักษาในโรคมะเร็งนั้นมักจะสูงตามกระบวนการรักษา และอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักหลายล้านบาท ผู้ป่วยบางรายอาจต้องรับการรักษา มากกว่าหนึ่งวิธีเพื่อผลการรักษาที่ดีกว่า เช่น ผ่าตัดก่อนแล้วให้ยาเคมีต่อ หรือให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัด หรือให้ยาเคมีบำบัดก่อนฉายรังสี หรืออาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจหาตำแหน่งที่ DNA ผิดปกติ เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาในการรักษาได้อย่างจำเพาะเจาะจงกับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคน มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น และลดผลข้างเคียงจากการทำเคมี ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งที่สูงมาก

ต่อให้มีเงินเก็บมากแค่ไหน แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะเพียงพอต่อค่ารักษามะเร็ง เพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าในอนาคตจะเป็นมะเร็งหรือไม่ เป็นมะเร็งชนิดใด และตรวจเจอที่ระยะไหน อุณหภูมิว่าถ้าจะมีความคุ้มครอง **Cancer CanFix** ร่วมด้วย ได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน สามารถวางแผนเลือกการรักษาได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการรักษาหายได้มากกว่า **วางแผนรับมือค่ารักษาโรคมะเร็งได้แบบไม่กระทบเงินเก็บ** ด้วยเบี้ยประกันคองที่ **Cancer CanFix** ยิ่งอายุน้อยเบี้ยก็ยิ่งถูก คุ้มครองต่อเนื่องถึง 10 ปี

ที่มา : ลงทุนแมน : <https://www.thecoverage.info/news/content/4006>

Thai Cancer Society : <https://thaicancersociety.com/rights-to-health-care>

สถิติการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย

โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ในการคร่าชีวิตของคนทั่วโลก จากสถิติโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ.2565 พบว่า ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่า 1 แสนรายต่อปี (หรือเฉลี่ย 400 คนต่อวัน)

นอกจากนี้ข้อมูลสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2564 ยังพบว่าโรคมะเร็ง และเนื้องอกต่างๆ เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด (หรืออัตรา 128 คน ต่อประชากร 1แสนคน)

มะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก



สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด



ชาย = มะเร็งตับ



79.37%
มะเร็งตับและท่อน้ำดี



63.37%
มะเร็งปอดและหลอดลม



63.37%
มะเร็งลำไส้ใหญ่



หญิง = มะเร็งเต้านม



71.58%
มะเร็งเต้านม



63.99%
มะเร็งปากมดลูก

*อัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน
ข้อมูลสถิติโรคมะเร็งของคนไทยใน ปี พ.ศ. 2557 จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ : https://www.nci.go.th/th/cancer_record/cancer_rec1.html
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แอร์พอร์ต9 : <https://ch9airport.com/th/สถิติมะเร็ง-ประเทศไทย>

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ความคุ้มครอง	อายุรับประกัน	ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครอง	ระยะเวลาคุ้มครอง
แบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10	30 วัน - 55 ปี	ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ ระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี	ถึงอายุ 66 ปี
สัญญาเพิ่มเติม ดี ฟิกซ์ แคนเซอร์	30 วัน - 55 ปี	ชำระเบี้ยประกันภัยแบบปีต่อปี	ถึงอายุ 66 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด			

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัท ทราบ ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัท ทราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจงใจบริษัท ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัท อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัท แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีบริษัท จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัท อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัท พิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางคำปกติของบริษัท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตาม สัญญาเพิ่มเติม ดี ฟิกซ์ แคนเซอร์ มีทั้งหมด 6 ข้อ

สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
2. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นนั้น
3. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
4. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
5. การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาล จากแพทย์ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
6. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นที่เข้าใจว่า การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune-Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพหลายโอกาส หรือการติดเชื้อ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพหลายโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi's Sarcoma มะเร็งต่อมหน้าเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired-Immundeficiency Syndrome) หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญา เมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุ :

- Cancer CanFix เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 และ สัญญาเพิ่มเติม ดี ฟิกซ์ แคนเซอร์
- ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี โดยระยะเวลาคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 ที่แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่บริษัท สามารถให้ความคุ้มครองได้ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การขอเอาประกันภัยเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก สัญญาประกันภัยหลัก หรือสัญญาเพิ่มเติม อาจจะมีผลกระทบต่อจำนวนค่าเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี